

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN XUÂN LỘC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6599** /UBND-KT

Xuân Lộc, ngày **18** tháng 8 năm 2020

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Kính gửi: Các đồng chí Ủy viên UBND huyện.

UBND huyện nhận Văn bản số 471/TC-KH ngày 17/8/2020 của phòng Tài chính - Kế hoạch về việc dự thảo Kế hoạch hành động của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ (*sao gửi kèm*).

Để đảm bảo việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đúng quy định, UBND huyện sao gửi dự thảo Kế hoạch đến các đồng chí Ủy viên UBND huyện để lấy ý kiến góp ý. Nội dung góp ý đề nghị các đồng chí gửi về UBND huyện (*thông qua Văn phòng HĐND và UBND huyện*) **trước ngày 21/8/2020**./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT. UBH;
- Chánh, Phó Văn phòng;
- Lưu: VT-TH(Cường).

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Quang Hạnh**

Số : 471/TC-KH

Xuân Lộc, Ngày 17 tháng 8 năm 2020

V/v: dự thảo Kế hoạch hành động  
của UBND huyện về thực hiện  
Nghị quyết số 84/NQ-CP Ngày  
29/05/2020 của Chính phủ

Kính gửi: UBND huyện.

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP Ngày 29/05/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Công văn số 8299/BTC-NSNN ngày 08/07/2020 của Bộ Tài chính về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSDP những tháng cuối năm 2020; Kế hoạch số 9019/KH-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP Ngày 29/05/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Thực hiện nội dung Công văn số 8929/UBND-KT ngày 07/8/2020 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 9019/KH-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Với những tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tốc độ phát triển trên các lĩnh vực chậm lại, dẫn đến việc huy động nguồn thu vào ngân sách bị ảnh hưởng lớn. Với nhiệm vụ thực hiện "mục tiêu kép" đó là vừa nỗ lực phòng, chống dịch bệnh, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách nhà nước theo Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai và Nghị quyết số 403/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của HĐND huyện Xuân Lộc, nhằm tạo sự ổn định và chủ động trong điều hành ngân sách, đảm bảo nguồn lực tài chính thực hiện chi cho các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phòng Tài chính - Kế hoạch dự thảo Kế hoạch hành động của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP Ngày 29/05/2020 của Chính phủ (đính kèm) đề nghị UBND huyện xem xét ký ban hành.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND huyện;
- Lưu: VT, TTNS.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Thị Bích Vân

Số: /KH-UBND

Xuân Lộc, ngày tháng 8 năm 2020

## **KẾ HOẠCH**

**Hành động thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19**

*Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP Ngày 29/05/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19;*

*Căn cứ Công văn số 8299/BTC-NSNN ngày 08/07/2020 của Bộ Tài chính về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSDP những tháng cuối năm 2020;*

*Căn cứ Kế hoạch số 9019/KH-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP Ngày 29/05/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.*

Với những tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tốc độ phát triển trên các lĩnh vực chậm lại, dẫn đến việc huy động nguồn thu vào ngân sách bị ảnh hưởng lớn. Với nhiệm vụ thực hiện “mục tiêu kép” đó là vừa nỗ lực phòng, chống dịch bệnh, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về thu, chi ngân sách theo Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020, nhằm tạo sự ổn định và chủ động trong điều hành ngân sách, đảm bảo nguồn lực tài chính thực hiện chi cho các nhiệm vụ chính trị của địa phương. UBND huyện Xuân Lộc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

#### **1. Mục đích**

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện trong toàn huyện Nghị quyết số 84/NQ-CP Ngày 29/05/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Đồng thời, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 9019/KH-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP Ngày 29/05/2020 của Chính phủ về các

nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

## 2. Yêu cầu

- Thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh Đồng Nai.

- Vận động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ vượt qua các khó khăn do đại dịch gây ra, quyết liệt thực hiện và nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 đề ra.

- Động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, nâng cao hiệu quả làm việc, sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch bệnh. Xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trình độ, suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây những nhiễu, thao túng, chi phối khi thực hiện công vụ, vi phạm quy định của pháp luật.

- Khẩn trương nắm bắt những tồn tại, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo các cấp thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền để khai thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy đầu tư.

- Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội.

## II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

Ngoài việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 403/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của HĐND huyện Xuân Lộc về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 của huyện Xuân Lộc; Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 30/7/2020 của HĐND huyện về bổ sung các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 của huyện Xuân Lộc; Kế hoạch số .../KH-UBND ngày .../8/2020 của UBND huyện về Triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác đầu tư công năm 2020.

Với nhiệm vụ thực hiện “mục tiêu kép” đó là vừa nỗ lực phòng, chống dịch bệnh, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

**1. Về thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách tỉnh giao:**

Thu ngân sách đến ngày 12/8/2020: 228,5 tỷ đồng/ kế hoạch tỉnh giao 370,9 tỷ đồng, đạt 61,6%. Với những tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tốc độ phát

triển trên các lĩnh vực chậm lại, cộng với những chính sách miễn, giảm, giãn thuế của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển, dẫn đến việc huy động nguồn thu vào ngân sách bị ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, với quyết tâm trong khả năng có thể, với nhiệm vụ vừa tạo mọi điều kiện để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, vừa phấn đấu thu ngân sách đến cuối năm (> 143 tỷ đồng; lũy kế > 371 tỷ đồng) nhằm đạt dự toán tính giao, nhiệm vụ cần thực hiện:

**1.1.** Chi cục Thuế huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên - Môi trường, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả các chính sách, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, tỉnh và các kết luận, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động tiêu cực nhiều mặt đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết khu vực doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; đảm bảo công khai minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan Thuế, các Đội thuế.

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế, việc khai báo tên hàng, mã hàng, thuế suất, trị giá, số lượng, ... để phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế, lợi dụng các chính sách ưu đãi của nhà nước trong bối cảnh dịch Covid-19 để trốn thuế; giảm tỷ lệ nợ thuế; mở rộng triển khai hóa đơn điện tử; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, giải quyết hoặc đề xuất UBND huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả.

- Giao nhiệm vụ thu 5 tháng cuối năm 2020 cho từng Đội thuế, từng cán bộ, công chức thuộc ngành Thuế nhằm phấn đấu năm 2020 thu đạt chỉ tiêu dự toán tính giao (*thu 5 tháng cuối năm phấn đấu 154 tỷ đồng; lũy kế thu cả năm 370,9 tỷ đồng, đạt 100% dự toán tính giao*). Tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý thuế; Rà soát tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, để đánh giá lại một cách đầy đủ về các khoản thu mang tính chất ổn định từ sản xuất kinh doanh, đánh giá khả năng thu lệ phí trước bạ trên địa bàn (*trước bạ xe, trước bạ nhà đất*), để dự báo khả năng khai thác tăng thu thông qua việc mở rộng cơ sở thu; rà soát các doanh nghiệp, dự án hết thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế để đưa vào bộ thu; tăng cường công tác kiểm tra thuế, tập trung vào các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế.

- Thường xuyên theo dõi tiến độ thu, đánh giá các nguồn thu còn tiềm năng, các ngành nghề, lĩnh vực còn thất thu. Phối hợp các phòng, ban chuyên môn của huyện tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp quản lý thuế do UBND tỉnh, huyện ban hành, chỉ đạo trong các lĩnh vực (*khai thác tài nguyên, khoáng sản; kinh doanh bất động sản ...*); Tăng cường việc thu hồi các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nợ thuế của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh để

bù hụt thu từ lĩnh vực CTN NQD; ... xây dựng biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại một số mặt hàng có khả năng trốn thuế thông qua hóa đơn, giá bán.

- Đối với việc ủy nhiệm thu qua Bru điện, Ngành thuế thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, đối chiếu số liệu thu chuyển nộp vào ngân sách nhằm không để xảy ra tình trạng chiếm dụng, chậm nộp.

**1.2. Các phòng, ban chuyên môn của huyện:** Tăng cường sự phối hợp với cơ quan Thuế và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp với thu ngân sách liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công; cụ thể:

*a) Phòng Tài chính - Kế hoạch:*

- Tham mưu UBND huyện đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến tăng trưởng kinh tế và việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của địa phương; phấn đấu hoàn thành đạt kết quả ở mức tốt nhất.

- Phối hợp với Chi Cục thuế huyện tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có giao nhiệm vụ thu ngân sách và UBND các xã, thị trấn trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020; xây dựng kế hoạch thu ngân sách hàng tháng, quý để tham mưu UBND huyện giải pháp triển khai thực hiện.

- Theo dõi và báo cáo tiến độ thu ngân sách (*bao gồm cả thu huy động dân góp*) cho Huyện ủy, UBND huyện vào thứ 6 hàng tuần để kịp thời chỉ đạo, đồng thời gửi số liệu thu cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn để phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ thu ngân sách.

*b) Phòng Tài nguyên và Môi trường:*

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; tập trung giải quyết nhanh nhất các thủ tục về đất đai, qua đó phối hợp với Chi cục Thuế huyện trong công tác quản lý thu thuế đối với tài nguyên, khoáng sản khai thác trên địa bàn.

- Chủ trì và phối hợp với Chi cục Thuế huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát lại tất cả các trường hợp của các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh đang nợ tiền sử dụng đất, thuê đất để xây dựng kế hoạch và các giải pháp thu hồi nợ đọng (*nhằm bù hụt thu thuế CTN NQD*); tham mưu các cấp có thẩm quyền xử lý thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản đối với các trường hợp còn nợ thuế, nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; xác định đầy đủ các thông tin liên quan về diện tích đất chuyển đổi mục đích sử dụng, vị trí và giá của từng loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng; tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý thu hồi đất đối với các trường hợp được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, bỏ địa chỉ kinh doanh.

- Phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh Xuân Lộc tăng cường vai trò trách nhiệm trong việc xác định vị trí đất đai, xác định các khoản khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định để thông báo kịp thời cho cơ quan Thuế.

**Lưu ý:** Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện Tổ kiểm tra và Kế hoạch kiểm tra thu tiền sử dụng đất trước ngày 15/8/2020.

c) *Kho bạc Nhà nước huyện:* Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch trong công tác thu ngân sách; thực hiện và hạch toán các khoản thu trên địa bàn kịp thời và đúng quy định về phân cấp nguồn thu; thực hiện và thu phạt vi phạm về chậm nộp theo quy định; khi thực hiện thanh toán vốn đầu tư cho các công trình, dự án, kịp thời phối hợp với Chi Cục thuế huyện để thu thuế và thu hồi nợ thuế nộp ngân sách nhà nước; xử lý kịp thời các khoản ghi thu, ghi chi (nếu có); phối hợp thu nợ đọng thuế, thực hiện các lệnh thu NSNN do cơ quan Thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật.

d) *Công an huyện:* Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường an ninh ổn định để nhà đầu tư, doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh; Chủ động phối hợp với Chi cục Thuế huyện, Đội Quản lý thị trường số 7 trao đổi thông tin, điều tra làm rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế; tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, kịp thời thu hồi nợ thuế nộp ngân sách nhà nước.

e) *Đài Truyền thanh huyện:* Tăng cường thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ các nhiệm vụ chính trị, cung cấp thôn tin thiết yếu khác; Phối hợp với Chi cục Thuế huyện tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế trên hệ thống Đài truyền thanh; công khai thông tin những doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế nhằm khuyến khích, động viên; đồng thời, công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế, phản ánh những vi phạm pháp luật về thuế khi có yêu cầu của cơ quan Thuế.

g) *Phòng Kinh tế và Hạ tầng:* Chủ động xây dựng phương án, kịch bản đảm bảo: hoạt động sản xuất kinh doanh; cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm, bình ổn giá và thị trường.

### **1.3. UBND các xã, thị trấn:**

- Tập trung tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác thu ngân sách trên địa bàn xã, thị trấn xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện thuận tiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; tập trung chỉ đạo và khai thác các khoản thu về phí, lệ phí và thu khác ngân sách xã, phấn đấu tăng thu ngân sách từ 02 khoản thu này tối thiểu từ 15% - 20% so với dự toán huyện giao.

- Định kỳ tổ chức làm việc với Hội đồng tư vấn thuế xã, Đội Thuế liên xã để kịp thời nắm bắt tiến độ thu ngân sách để chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời; Chỉ đạo các bộ phận liên quan (tài chính, thương mại dịch vụ...) phối hợp với Đội thuế liên xã trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn xã; quản lý thu chặt chẽ cá nhân kinh doanh và người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai...vv.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 4542/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 về giao nhiệm vụ thu XHH giao thông năm 2020. Trong đó, kiểm tra, rà soát danh sách còn phải thu của các hộ dân tại các công trình đã quyết toán vốn đầu tư, công trình thuộc kế hoạch năm 2019 trở về trước để kịp thời xây dựng kế hoạch, có giải pháp vận động thu nộp; đôn đốc, giám sát, chỉ đạo tăng cường thời lượng các đoàn đi thu (*khi đến các mùa vụ thu hoạch của nông dân*), nhằm tạo nguồn kịp thời tất toán vốn các công trình.

## **2. Nhiệm vụ, giải pháp điều hành chi ngân sách:**

Nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chi ngân sách trong khả năng cân đối của huyện. Trong điều hành chi ngân sách trong thời gian tới cần tập trung:

**2.1.** Các cấp chính quyền huyện, xã chủ động cân đối mọi nguồn lực sẵn có, tại chỗ của địa phương (*nguồn dự phòng ngân sách (huyện, xã) năm 2020; nguồn dự toán NSNN năm 2020 đã được giao; nguồn kết dư ngân sách; nguồn tiền lương; nguồn ủng hộ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ..vv*) để rà soát, xác định lại các nhiệm vụ chi đầu tư, chi thường xuyên theo thứ tự ưu tiên để bố trí có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với khả năng nguồn lực của huyện; bảo đảm kịp thời kinh phí thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chi trả kịp thời kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phòng Y tế huyện chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị liên quan trong việc theo dõi, báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chủ động xây dựng kế hoạch và kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19, như: mua các loại thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác giám sát, xét nghiệm, phát hiện sớm và điều trị bệnh theo từng cấp độ dịch, đặc biệt hóa chất xét nghiệm trong trường hợp dịch lây lan mạnh tại cộng đồng. Phải bảo đảm đầy đủ trang bị phòng hộ cá nhân cho cán bộ y tế tham gia công tác phòng, chống dịch, chăm sóc bệnh nhân và tiếp xúc với bệnh nhân, không để lây nhiễm cho cán bộ y tế; Đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện sửa chữa, mua sắm thêm các trang thiết bị cần thiết tại các địa điểm chọn làm khu cách ly y tế.

## **2.2.** Về chi đầu tư xây dựng cơ bản:

Ngoài triển khai thực hiện Kế hoạch số .../KH-UBND ngày .../8/2020 của UBND huyện về triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác đầu tư công năm 2020. Cần nghiêm túc xác định việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là vấn đề quan trọng, cấp thiết, góp phần kích cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho người lao động, mục tiêu đặt ra là phải nỗ lực phấn đấu quyết tâm cao nhất để giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và các năm trước chuyển sang. Qua đó, đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:



- Xác định rõ các tồn tại, yếu kém trong các khâu từ chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện dự án đầu tư; kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư... xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Từ đó, đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ, kịp thời tháo gỡ các rào cản, khó khăn, vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn, khắc phục những yếu kém, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; phát động phong trào thi đua ở từng cơ quan, đơn vị để tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại năm 2020.

- Phân công cụ thể trách nhiệm cho lãnh đạo, chuyên viên phụ trách trực tiếp lĩnh vực đầu tư, theo dõi tiến độ thực hiện giải ngân của từng dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kiên quyết không để chậm những việc thuộc thẩm quyền được giao. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân, coi đây là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, là căn cứ để đánh giá cán bộ, bình xét thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, phải kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan; kiên quyết chống trì trệ, tham nhũng, tiêu cực trong đầu tư công; điều chuyển, kiểm điểm, xử lý những trường hợp làm chậm, sai phạm theo quy định.

- Các chủ đầu tư (huyện, xã) tổ chức, rà soát để đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã được giao vốn, nhất là các công trình nhằm thúc đẩy việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Không bỏ sung danh mục, đầu tư dàn trải khi tỷ lệ giải ngân nguồn vốn cho các công trình đạt thấp; Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát nguồn vốn đã giao cho các công trình, nếu đến ngày 30/9/2020 có tỷ lệ giải ngân dưới 60%, thì tham mưu UBND huyện cắt giảm, điều chuyển vốn cho các công trình quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân trong năm 2020 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế.

***Lưu ý:** Các chủ đầu tư (huyện, xã) thực hiện báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư (số liệu giải ngân theo danh mục công trình, thuận lợi, khó khăn, kiến nghị) vào thứ 5 hàng tuần về phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp báo cáo UBND huyện thứ 6 hàng tuần.*

### **2.3. Về chi thường xuyên.**

- Yêu cầu thủ trưởng các Phòng, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, phải đảm bảo theo nguyên tắc chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, hiệu quả; chủ động cắt giảm, dừng các khoản chi không cần thiết, các hoạt động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như: Chi tham quan, học tập kinh nghiệm, tổ chức hội chợ, các hoạt động thể dục thể thao, lễ hội, mua sắm các trang thiết bị chưa cần thiết (*các trang thiết bị đang còn sử dụng được thì tiếp tục sử dụng, không đề xuất thay mới*).

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND các xã, thị trấn và các

đơn vị có liên quan khi được giao dự toán các nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện sửa chữa các công trình. Nếu công trình sửa chữa đơn giản, không ảnh hưởng nhiều đến cấu trúc chung (như: sơn sửa, thay thế các thiết bị cơ sấn, dăm vá, sơn vạch đường giao thông ...vv), đề nghị thực hiện cắt giảm các nội dung chi thuê tư vấn (các cơ quan chuyên môn BQL dự án, Phòng Kinh tế và Hạ tầng hỗ trợ lập và thẩm định dự toán), nhằm tiết kiệm ngân sách theo tinh thần Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ.

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tiết kiệm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước; tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020, đặt biệt là tiết kiệm các khoản chi mua sắm chưa thực sự cần thiết nhằm giảm dự toán chi thường xuyên, thu hồi về ngân sách Nhà nước dành nguồn cho các nhiệm vụ cấp bách theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trong quá trình điều hành chi ngân sách những tháng cuối năm 2020. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch thường xuyên cập nhật các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; theo dõi tiến độ chi ngân sách tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn để tham mưu UBND huyện các giải pháp chỉ đạo đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các phòng, ban ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, Kế hoạch số 9019/KH-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai và Kế hoạch này khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị mình nhằm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu được giao trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2020 của phòng, ban ngành, địa phương, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và phân công đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì để triển khai thực hiện đảm bảo đạt tiến độ và hiệu quả.

Kế hoạch hành động của từ cơ quan, đơn vị xây dựng và gửi về UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch trước **ngày 30/8/2020** để theo dõi và tổng hợp báo cáo.

Trong quá trình triển khai thực hiện phải chủ động và tăng cường công tác phối hợp giữa các Phòng, ban ngành, UBND các xã, thị trấn và với các Sở, ngành của tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình công tác đã đề ra; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, trước ngày 15 hàng tháng có báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm tra, giám sát, nắm tình hình thực hiện kế hoạch này để tổng hợp, báo cáo UBND huyện.

2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và UBND các xã, thị trấn tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Kế hoạch này; tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động để cộng đồng doanh nghiệp và người dân hiểu, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện.

3. Các phòng, ban ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và đề xuất các giải pháp chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm tiếp theo; thường xuyên sơ kết 3 tháng, 6 tháng báo cáo UBND huyện, đồng thời gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp đánh giá những kết quả đạt được, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. *./mm*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT và các thành viên UBH;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn;
- Chánh, phó Văn phòng HĐND&UBND;
- Lưu: VT, TH, TCKH( các khối).

**Nguyễn Thị Cát Tiên**